

TUẦN THÁNH
THỨ HAI: 21. 03. 2016.
Ga 12,1-11.

12:1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết.

12:2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thật đỗi Đức Giêsu; cô Mácta lo hầu bàn, còn anh Ladarô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người.

12:3 Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.

12:4 Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Ítcariôt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói:

12:5 "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo?"

12:6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung.

12:7 Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai táng Thầy.

12:8 Thật vậy, người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh; còn Thầy, anh em không có mãi đâu".

12:9 Một đám đông người Dothái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuân đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Ladarô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết.

12:10 các thượng tế mới quyết định giết cả anh Ladarô nữa,

12:11 vì tại anh mà nhiều người Dothái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu.

1. Ghi nhớ: “Sao lại không bán dầu thơm đó mà lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo”(Ga 12,5).

2. Suy niệm: Những lời Giuđa nói ra không phải vì yêu thương người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cướp, Giuđa là một người đạo đức giả, quá ham mê tiền của vật chất, đã phản bội Chúa, đi theo Chúa nhưng lại không thấm nhuần giáo huấn của Người không hiểu đường lối của Người nên hẳn có những phản ứng rất người, theo tính thế tục, tiếc những của tặng cho Chúa tính toán hơn thiệt đó là tượng trưng cho những người con xem cửa cải hơn Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu cho tuần thánh Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta hãy từ bỏ mọi quyền luyến thế gian mà dâng cho Chúa với tất cả những gì mình có

3. Sống Lời Chúa: Quyết tâm thao Chúa.

4. Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin cho con sự chống trả lối cuốn của cải thế gian, xác thịt và ma quỷ vì đó là những cám dỗ làm con xa Chúa. Amen*